

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án số 06

Chiều ngày 29/9, các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Trưởng Ủy ban Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Bộ Công an, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án số 06 chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Mục tiêu của Đề án nhằm ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thể căn cước công dân gắn chip điện tử

trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiêu chí: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm sẽ hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh điện tử và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp hiệu quả, thiết thực 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu của Đề án số 06 và 29 nhóm dịch vụ công tại Quyết định số 422/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh. 100% các dịch vụ công thiết yếu tại Đề án số 06 và chuẩn bị điều kiện, tổ chức triển khai thực hiện thành công Đề án sẽ mang lại hiệu quả lớn, đòi hỏi sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trước hết vượt qua tư duy cục bộ của các bộ, ngành, quán triệt nguyên tắc dùng chung cơ sở dữ liệu. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương cần tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành để giải quyết khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, tình liên thông, kết nối bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân. UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho phù hợp, thực hiện hiệu quả tốt nhất mục tiêu Đề án đề ra.

đổi học tập kinh nghiệm vận dụng thực hiện hiệu quả đề án.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận các địa phương nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã tích cực triển khai thực hiện Đề án số 06; đồng thời khẳng định nội dung thực hiện thành công Đề án sẽ mang lại hiệu quả lớn, đòi hỏi sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trước hết vượt qua tư duy cục bộ của các bộ, ngành, quán triệt nguyên tắc dùng chung cơ sở dữ liệu. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương cần tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành để giải quyết khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, tình liên thông, kết nối bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân. UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho phù hợp, thực hiện hiệu quả tốt nhất mục tiêu Đề án đề ra.

THU THỦY

Khắc phục ảnh hưởng của mưa lớn tới lúa, rau màu



Vùng trồng rau xã Trung An (Vũ Thư) bị ngập do mưa lớn liên tiếp.

Hiện nay, lúa mùa trong toàn tỉnh cơ bản đã trổ bông, trong đó lúa mùa trà sớm đang trong giai đoạn chín; cây vụ đông ưa ẩm đã trổ khoảng 5.000ha.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tục có

mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh đến 15 giờ ngày 29/9 ước trên 100mm. Mưa lớn liên tiếp đã ảnh hưởng đến một số diện tích rau màu.

Để bảo đảm giá trị sản xuất lúa mùa và tiến

độ, mục tiêu sản xuất vụ đông, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương cần khoanh vùng bị ảnh hưởng do mưa lớn gây ra để có các phương án xử lý nhanh; huy động các lực lượng khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu;

kiểm tra tôn cao bờ vùng, bờ thửa, bờ kênh tiêu bảo đảm tiêu nước nhanh gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng. Tuyên truyền, vận động nông dân huy động mọi nguồn lực, máy móc để thu hoạch lúa mùa đến thời kỳ thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đặc biệt ở những vùng có khả năng bị ngập úng để tránh thiệt hại do thời tiết bất thuận xảy ra. Đối với diện tích lúa còn xanh, bị đổ nhẹ, cây thường có khả năng phục hồi. Những diện tích lúa đã vào chắc bị đổ cần tiến hành dựng cây, buộc túm theo chiều nghiêng của cây lúa. Tuyệt đối không dựng ngược lại phía sau, sẽ làm gãy gốc lúa. Đối với cây vụ đông đã trổ ra ruộng, bà con cần khẩn trương tháo cạn nước trong ruộng càng sớm càng tốt. Sau khi nước rút cần rửa xoá nhẹ mặt ruộng và vun gốc; sử dụng các chế phẩm phun nhằm kích thích bộ rễ, bộ lá phát triển.

NGÂN HUỖN

NHỮNG LUẬN ĐIỀU...

(Tiếp theo trang 1)

Theo thông tin được công bố sau Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng và PCTN, TC được ban hành tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được đẩy mạnh. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, đương chức và nghỉ hưu bị xử lý nghiêm minh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật cán bộ liên quan đến tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, trong đó có 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, có 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN, TC cả trong Đảng và Nhà nước. Từ nghiên cứu, ban hành mới đến rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định của Đảng và các quy định của pháp luật còn bất cập hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời bổ sung, điều chỉnh; từng bước hình thành khuôn khổ pháp lý vững chắc để cán bộ không thể tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC đã từng bước gắn kết đồng bộ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực. Nếu như ở các nước chỉ có

quy định, chế tài xử lý các hành vi tham nhũng, thì tại Việt Nam hiện nay đã có cả quy định, chế tài xử lý các hành vi tiêu cực. Đó là một bước tiến vượt trội.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC đã ban hành gần 30 văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và PCTN, TC. Đặc biệt, việc ban hành Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực đã hình thành cơ chế đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày càng đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Quốc hội đã thông qua 6 dự án luật; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 44 nghị định, 15 quyết định; các bộ, ngành ban hành 216 thông tư, thông tư liên tịch còn bất cập hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời bổ sung, điều chỉnh; từng bước hình thành khuôn khổ pháp lý vững chắc để cán bộ không thể tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ cũng đang chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quy hoạch,

Bảo đảm công tác đấu tranh PCTN, TC chặt chẽ, thông suốt

Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC là thực sự cần thiết, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Việc làm này thể hiện rõ quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh PCTN, TC ở mọi cấp, mọi ngành, thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC được thành lập sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác PCTN, TC, thể hiện tinh thần "trên dưới đồng lòng, đọc ngang thông suốt", khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Trung

ương nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm cho công tác đấu tranh PCTN, TC được liên mạch, chặt chẽ, thống nhất từ trung ương đến địa phương; kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc của nhân dân về tham nhũng, tiêu cực và đưa công tác này tiến lên một bước mới.

Vi vậy, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, kiều bào ta ở nước ngoài, cộng đồng quốc tế về những thành tựu đạt được trong PCTN, TC ở Việt Nam; về sự cần thiết phải thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân. Cùng với đó, cần tinh táo nhận diện và bác bỏ các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam.

PCTN, TC là cuộc đấu tranh lâu dài, gian nan, vất vả để chống "giặc nội xâm". Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, không được chủ quan, không nóng vội, không được thỏa mãn và né tránh, cảm chừng mà phải thật kiên trì, đấu tranh không ngừng, không nghỉ; vừa phải kiên quyết phát hiện, xử lý tham nhũng và phải kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn ngừa, răn đe, không để xảy ra tham nhũng; đồng thời phải cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phân tử xấu lợi dụng đấu tranh PCTN, TC để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

(theo qdnd.vn)

QUYỀN PHỤ Tập huấn việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015

Sáng ngày 29/9, UBND huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức lớp tập huấn việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ISO 9001:2015.

100 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo ISO của huyện và thành viên ban chỉ đạo ISO thuộc UBND

các xã đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 từ năm 2017 đến năm 2021 tham gia tập huấn. Các học viên được giới thiệu những kiến thức tổng quan về ISO và ISO 9001:2015; những thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008; hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO

9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 theo từng bước cụ thể; tiêu chí quản lý của hệ thống; việc xây dựng và quản lý tài liệu hệ thống; quá trình ban hành và áp dụng; vấn đề kiểm soát và cải tiến hệ thống... Các học viên cũng được giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

Việc chuyển đổi ISO 9001:2015 nhằm từng bước cải tiến nền hành chính nhà nước, tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức nhất là công chức lãnh đạo quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ.

NGUYỄN CƯỜNG

Tích cực chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Dự kiến vào trung tuần tháng 10/2022, Thái Bình sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã và đang được các ngành, địa phương tích cực thực hiện.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 cho biết: Diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm 2022 với đề mục "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hiện tác chiến phòng thủ". Cuộc diễn tập tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự chủ trì phối hợp với công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa

phương; bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong xử trí các tình huống phức tạp khi xảy ra các tình huống trong tác chiến phòng thủ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT năm 2022, Thái Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, khung tập, các tiểu ban giúp việc...; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng các địa phương tiến hành đồng bộ công tác chuẩn bị ở mỗi cấp. Quá trình chuẩn bị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh nội dung, biện

pháp tiến hành cho phù hợp với yêu cầu của cuộc diễn tập và thực tiễn của địa phương, đơn vị. Cùng với đó, các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn và hiệp đồng, thống nhất nội dung để các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập; chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng, bổ sung các phương án giả định, tổ chức tập luyện thường xuyên thực địa trước khi công tác chuẩn bị diễn tập KVPT

Đến nay, hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản hoàn tất, bổ sung những điểm mới phù hợp với thực tế và bám sát chỉ đạo của cấp trên. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương huy động lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân, tự vệ phối hợp với Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 tổ chức hàng nghìn ngày công đào đắp, xây dựng hệ thống hạ tầng; huy động hàng nghìn lượt vũ khí, khí tài, hàng trăm phương tiện và trang thiết bị... bảo đảm bí mật, an toàn phục vụ diễn tập. Đến thời điểm hiện tại, gần 90% khối lượng công việc đã hoàn thành, do tác động của thời tiết, một số hạng mục còn lại đang được gấp rút thi công, dự kiến bảo đảm bàn giao trước ngày 8/10/2022. Nội dung thực binh đánh địch đổ bộ đường biển đã được Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương và Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện diễn tập và tổ chức các thiết bị Sở chỉ huy, các khu vực diễn tập thực hành, thực binh tập thực huấn luyện thực binh cho các khẩu đội pháo 85mm, 37mm, 12,7mm; lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên... theo kế hoạch.

Từ khi triển khai công tác chuẩn bị diễn tập KVPT



Công an tỉnh luyện tập xử trí tình huống giải tán biểu tình, dẹp bạo loạn trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

tỉnh đến nay, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh. Cấp tỉnh, cấp huyện, các sở, ban, ngành đã xây dựng văn kiện diễn tập và tổ chức các thiết bị Sở chỉ huy diễn tập thực hành, thực binh hoàn thành gần 90% khối lượng công việc. Các yếu tố bảo đảm cho diễn tập đã hiệp đồng đang triển khai thực hiện đúng tình độ bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối.

Cùng với các địa phương, đơn vị thực hiện diễn tập, Công an tỉnh đã phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án diễn tập A2, tổ chức luyện tập xử trí tình huống giải tán biểu tình, dẹp bạo loạn, phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ theo nội dung chương trình, kế hoạch đã xác định. Thượng tá Đỗ Đức Tuyn, Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh cho biết: Là một trong những lực lượng chủ công tham gia cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2022, Công an tỉnh đã huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ các

đơn vị, địa phương cùng khối lượng lớn vũ khí, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ. Những ngày qua, mặc dù thời tiết bất thuận song với tinh thần "vượt năng, thắng mưa" cán bộ, chiến sĩ với nỗ lực cao nhất đã tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án theo kịch bản đã được thông qua với quyết tâm góp phần vào thành công của cuộc diễn tập.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ cho biết thêm: 5 tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh cũng đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, bảo đảm công

tác an ninh trật tự, thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết, lễ tân... theo kế hoạch phục vụ cho diễn tập KVPT diễn ra đúng ý định, đạt hiệu quả cao. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tiếp tục chỉ đạo triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra, bảo đảm cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, thể trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TRINH CƯỜNG